



# THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Sơ Cấp Nghề

## Khóa học này có dành cho bạn không?

Dù bạn là ai, chỉ cần bạn:

- Yêu cái đẹp và đam mê sáng tạo
- Mong muốn làm chủ các giải pháp và công cụ đồ họa chuyên nghiệp.
- Muốn tìm một môi trường học tập chuyên nghiệp, thực tế, có nhiều chuyên gia cầm tay chỉ việc.
- Muốn thử sức mình trong những dự án thực tế với các ấn phẩm đầy sáng tạo và cuốn hút người xem.
- Nếu có những yếu tố trên, xin chúc mừng Thiết kế đồ họa rất phù hợp với bạn.



Tự tin là một nhà thiết kế (designer) chuyên nghiệp chỉ sau 3 tháng nhờ:

**1**. Thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: Photoshop, Illustrator và tạo ra các sản phẩm phục vụ cho quảng cáo, truyền thông thương hiệu...

**2**. Tiếp cận, phân tích, tối ưu hiệu quả và thiết kế các ấn phẩm đồ họa, quảng cáo trực tuyến, bộ nhận diện thương hiệu...

Bạn  
sở hữu gì sau  
khóa học?

**3**. Tự tay thực hiện đồ án nhận diện thương hiệu, thể hiện phong cách thiết kế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

**4**. Chinh phục trái tim doanh nghiệp với Portfolio “đỉnh của đỉnh”.

**5**. Được tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn từ những giờ học trực tiếp với các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc đến từ công ty quảng cáo - truyền thông.



PHOTOSHOP CC 2020



Illustrator

© 1987-2019 Adobe. All rights reserved.  
Artwork by Karan Singh. For more details and legal notices, go to the About Illustrator Screen.  
Initializing plug-ins... Illustrator.exe

Adobe Creative Cloud



## Cơ hội việc làm cho nghề Thiết kế đồ họa?

Với những sinh viên ngành thiết kế đồ họa mới ra trường, bạn có thể lựa chọn các công việc như: làm designer tại các công ty thời trang, tòa soạn báo, công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty tổ chức sự kiện,...

Với những người không thích bị gò bó về thời gian, không gian làm việc và cả thu nhập thì có thể lựa chọn làm freelancer để nhận các dự án.

Với những người đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề, bạn có thể học thêm các kỹ năng quản lý để trở thành giám đốc marketing, giám đốc quảng cáo, giám đốc sáng tạo hoặc cũng có thể thành lập một doanh nghiệp chuyên về thiết kế đồ họa của riêng mình



## Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo nơi tạo ra sự khác biệt !

Được tư vấn định hướng nghề nghiệp, test tính cách và năng lực... miễn phí.

Học viên sẽ được cầm tay chỉ việc bởi đội ngũ giảng viên là các chuyên gia giàu kỹ năng sư phạm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các doanh nghiệp và dự án lớn.



Được trang bị thêm các kỹ năng mềm: Kỹ năng phỏng vấn, làm CV,... và hỗ trợ việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp.

Trở thành chuyên gia thiết kế đồ họa chỉ sau 3 tháng.

**H**iện nay, mức lương dành cho các Designer ít kinh nghiệm rơi vào khoảng 6,6 triệu, 25 triệu đối với chuyên viên và gấp vài lần ở cấp độ quản lý (theo Vietnamworks)

**Hotline:**  
**093 2772 138**

### TẠI SAO KHÔNG?

Thời Gian Học : 3 tháng  
Thời Lượng Lên Lớp : trên 300 giờ  
Thời Lượng Thực Hành : 100%  
Hình Thức Học : Offline – Lịch học tùy chọn  
Số Sĩ : 10 - 15  
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

**Khóa học giúp bạn trở thành một “Designer giỏi mỹ thuật, thành thạo công cụ”. Xuyên suốt khóa học, bạn sẽ được chuyên gia từ các công ty thiết kế cầm tay chỉ việc.**